
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดันครสวรรค์ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 5  ประจ าปี  2561 

วันที่  15  พฤศจกิายน   2561 
เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
----------------------------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 
รายชื่อผู้มาประชุม 

     ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
1.นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2.นายภราดร  อุดมการณ์เกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ (1) 
3.นายนพดล   สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

4.นายวิทูร       เจริญชัยฤทธิ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
5.ด.ต.ธงชัย    วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

6. นายสุรจิต   บวัทองศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

7. นายวิโรจน ์ กลิ่นโตนด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอตาคลี 
8.นายกิติรัตน์  ภัทรปรีชาสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
9.นางอังสุมาลย์  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอบรรพตพิสัย 
10. นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอบรรพตพิสัย 
11. นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอลาดยาว 
12. นางสาวชุติมา  เสรีรฐั  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว (เลขานุการสภาฯ) 

13.นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอลาดยาว 
14.นายสุรวิทย์   ฤทธิ์ฉ่ า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี 
15.นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี 
16. ร.ต.ต.วรจ าเริญ  วรทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอชุมแสง 
17.นายสมบูรณ์    สุวรรณโสภณศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอชุมแสง 
18.นายธีรพันธ์   ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอท่าตะโก 
19.นางธนิดา    ศกุนรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี 
20.นางบุญลือ   ส่งเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี 
21.นายวรศักดิ์   นิ่มดิษฐ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอหนองบัว 
22.นายขาว      พัดศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอหนองบัว 
23.นายยงยุทธ   สังข์สุด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตากฟ้า 
24.นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเก้าเลี้ยว 
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25.นายเกรียงรบ   หนูค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง 
26.นายชวฤทธิ์     วิบูลรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอแม่เปิน 

 
ฝ่ายบริหาร 
1. นายไกรสิน  ศิลปาจารย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2. นายพงศ์พล   แสนนอก  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
3. นายพีระพงษ์  วงษ์นิยม  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. นางบุณยวีร์   ชาติวัลลภ  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
5. นางอวยพร   สุขไสย   ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นายสราวุธ   สายหยุด   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางกาญจนา   ไชยพรหม  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
8. นางสาวอร่าม   วัฒนะ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9.นายสันติ      จันทร์เผิบ  ผู้อ านวยการกองกิจการพาณิชย์    
10.นางสิริพร    บริรักษ์เลิศ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
11. จ่าเอกเอกราช  กะระกล  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12.นายสมคิด   บุญครอบ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
13.นางนัจวนันท์  พีระญาอานนท ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
2.นางสาวอาภาพัตร์  ชาญชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. นางไพลิน    โชติรัตน์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.นายปรัชญา  ปัญญาอ่อง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
5.นายนพรัตน์   ไชยมงคล  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 
6.นายปิโยรส  ปุญฤทธิ์   หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ   
7.นางสาววิรวรธน์  แพ่งสุภา  นสพ. ข่าวนคร 
8.นางจันทนา    ผดุงจิตต์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
9.นางอุบล   เติมประยูร   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
10.นางสาวสุพิชญา   กุลนาพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
11.นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษ์จิรภาส นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12.นางสาวสุกัญญา  อยู่สิงห์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13.นางสาวอาภาพร   ช านาญหมอ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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14.นางธนัญ     วรรณฤกษ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
15.นางสาวภิญญาพัชญ์  แหงมงาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16.นายกนก    มนะสิการ  ลูกจ้างประจ า 
17.นางวรรณเพ็ญ   เถกิงเดชศักดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
18.นางสาววิภาวี   วิระสันติ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19.นางสาวนันทวัน  หรรษสุข  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
20.นางสาวแพรภัทรา   จุติเดชาโชติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
21.นางสาวพิมพ์ชนก   ชุณวิรัตน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

ผู้ลาประชุม 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
1.นายกวี        อัศวรัตน ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
2.นายณรงค์    พนมวนั   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์
3.นายเผชิญ    พวงสมบัต ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
4.นายช านาญ   เหลืองบ ารุงรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี  
 

ผู้ขาดประชุม 

1.นายสมชาย   ยุกติรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

2.นายสมศักดิ์   แจ่มฟ้า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอแม่วงก์ 
3.นายนัยศาลิน   ถนอมมิตรวัฒนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอโกรกพระ 
     

 ผู้ไม่มาประชุม 
 นายอภิรักษ์   อุ่นใจ   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 
 
 
 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา อบจ.นว. ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทุกท่าน เข้านั่งประจ าที่ ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้

ด้วยค่ะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่  5  ประจ าปี 2561  พร้อมแล้ว ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไป
ขอเรียนเชิญท่านจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ เรียนเชิญค่ะ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 
ประจ าปี 2561 ด้วยมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราชประจ าปี 2560 แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการพัฒนา 
บึงบอระเพ็ด ที่ ได้รับอนุมัติ ให้กัน เงินกรณียังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพุทธศักราชประจ าปี 2561 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพุทธศักราช 
2561   และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พุทธศักราช 2552 จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี 
2561 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน  
พุทธศักราช  2561  มีก าหนดสมัยประชุม 7 วัน จึงประกาศมา 
ให ้ท ร าบ โดยทั ่ว ก ัน  ป ระกาศ   ณ   ว ัน ที ่  8   พ ฤศจ ิก ายน 
พุทธศักราช  2561  นางจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านจิตรา  หมีทอง  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นท าหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี 2561 และขอเรียนเชิญท่าน 
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดประชุม
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   -  ค่ะ เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติ 
ประธานสภา อบจ.นว. หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   ท่ านรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ท่านรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ  
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  5  ประจ าปี 2561  ในวันนี้ เพ่ือเป็นการประชุม
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
อนุมัติให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2560  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ดที่ได้รับอนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ เป็นความจ าเป็น
และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนของชาวจังหวัดนครสวรรค์ บัดนี้ได้เวลาแล้ว
ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 5  ประจ าปี 2561 ณ บัดนี้ ค่ะ  

     - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 ค่ะ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นางจิตรา   หมีทอง   - มีเรื่องหลัก ๆ นะคะ อยู่สองเรื่อง เรื่องแรกก็คือจังหวัดนครสวรรค์  
ประธานสภา อบจ.นว. นะคะ ได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการอื่นๆ 

ได้จัดกิจกรรม นะคะ อุ่นไอรักในวันที่  9  ธันวาคม  2561 คื อ งาน
ปั่นไบท์อุ่นไอรัก ก็จะมีการลงทะเบียน จะได้รับเสื้อนะคะจากทางจังหวัด  
จะเริ่มลงทะเบียน วันที่  19 – 30  พฤศจิกายน 2561 นะคะ โดยใช้
บัตรประชาชนตัวจริง ไม่ใช้ส าเนา นะคะ เพ่ือไปลงทะเบียนที่ส านักงาน
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้บัตรนะคะสมาชิกท่านใดที่จะร่วมโครงการ นะคะ 
ช่วยไปกระจายข่าวหรือว่าตัวเราเองด้วยนะคะ ควรที่จะต้องเข้าร่วม
โครงการ นะคะ งานอุ่นไอรัก ที่จะปั่นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561  งานนี้
จะปั่นในวันที่   9  ธันวาคม 2561 เวลา  15.00 น. แต่ เราจะ
ลงทะเบียนที่ส านักงานโดยใช้บัตร 
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ประชาชน ฟรี เสื้อเป็นของส่วนกลาง แล้วเรื่องที่สองงานอุ่นไอรัก 
เช่นเดียวกัน นะคะ ส านักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับหน่วยงานเฉพาะ
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยให้ทาง อบจ. 
ได้น าสินค้าโอทอป นะคะ เป็นชนิดอาหารทั้งสาธิตแล้วก็น าไปจ าหน่าย
นะคะ ทุกจังหวัด นครสวรรค์เราก็ได้เข้าไปร่วมตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 
2561 –  19  มกราคม 2562  นะคะ ทางนครสวรรค์ได้ส่งร่วม
กิจกรรมร้านค้าไปจ าหน่าย จ านวน  18  ร้านค้า  ระหว่างวันที่ 23 – 29  
ธันวาคม  2561 ค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะ ที่จะพาประชาชนไปเป็นอุ่นไอรัก 
ครั้งที่  2 พาประชาชนไปเที่ยวก็ไปอุดหนุนร้านค้าที่ทางสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดย อบจ.ทั่วประเทศ ได้น าสินค้าทั้ง
สาธิต นะคะ ไปจ าหน่ายทุกวัน ค่ะก็มีอยู่สองเรื่องนะคะ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครสวรรค์ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4   ประจ าปี 2561  
เมื่อวันที่  26  กันยายน  2561  

 
นางจิตรา   หมีทอง   -  ขอเชิญท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ์  -  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  

ส.อบจ.นว. อ าเภอลาดยาว เมื่อวันที่  28  กันยายน  2561  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  

 นายเผชิญ    พวงสมบัติ    นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ์  
 นายช านาญ   เหลืองบ ารุงรักษ์  และนางธนิดา ศกุนรักษ์  
 ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  2561 
เมื่อวันที่  26 กันยายน 2561 ซึ่ งจากการตรวจรายงานการ  
ประชุมและได้ฟังจากเครื่องบันทึกเสียงแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประชุม
ดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ จึงเ รียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ ก็ได้ตรวจบันทึก 
ประธานสภา อบจ.นว. เทปจากการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขใน

รายงานการประชุมไหมคะ ขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะ ไม่มีนะคะ ถือว่าที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะคะ 

     - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   - เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
รอบที่   2  (ระยะเวลาในการติดตามเดือนเมษายน – กันยายน 
2561)  (แจ้งเพ่ือทราบ)  เชิญท่านปลัด ฯ ค่ะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
นายก อบจ.นว. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) 
 พ.ศ.2561  ข้อ 12 (3)  ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ในการนี้  องค์การบริหารส่ วนจังหวัด
นครสวรรค์  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
รอบท่ี 2 (ระยะเวลาในการติดตามเดือนเมษายน – กันยายน 2561) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดนครสวรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบท่ี 2  (ระยะเวลาในการติดตามเดือน 
เมษายน – กันยายน 2561) เพ่ือให้ท่านแจ้งต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ และหากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์มีข้อเสนอแนะ  ข้อสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวประการใดสามารถเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ทราบ  เพื่อเป็นข้อมูลเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
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บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ก็ เป็น เรื่องแจ้งสภาฯ เพ่ือทราบ  เป็น เล่มสี เหลืองนะคะ 
ประธานสภา อบจ.นว.   ซึ่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลนั้นได้รายงานทางสภาค่ะ มีท่าน 

ใดที่จะซักถามไหมคะเกี่ยวกับการประเมินผล ก็ถือว่าทุกท่านรับทราบ
นะคะ เป็นการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการค่ะ เป็นการ
รายงาน ค่ะ 
-  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  - ญัตติ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ

การกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 1,000,000.-บาท เชิญท่าน
ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอ 
นายก อบจ.นว. แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าครุภัณฑ์ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
  กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ 

ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ตามใบแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2561) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ หน้า 383 ล าดับที่ 1 กล้องวงจรปิด (CCTV) 
ระยะที่ ๒ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้าย    
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เหตุผล 

   เนื่องจากกองกิจการพาณิชย์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามใบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) แล้ว  
ป ร า ก ฏ ว่ า มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไม่ ต ร ง กั บ เก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง 
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ได้   
จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ หน้า 383 ล าดับที่ 1 กล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะที่ ๒ 
จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าว 
เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขอ
อนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้
ก ัน เงิน  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ก็เป็นการขอนะคะ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเฉพาะการ 
ประธานสภา อบจ.นว. ของกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ดที่ได้อนุมัติเงินไปแล้ว แต่รายละเอียด

นั้นไม่ตรงเรื่องสเปค แล้วก็เรื่องงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายค่ะ 
    มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถ้าไม่มีขอองค์ประชุม 
    ด้วยค่ะ ในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 24 ท่านค่ะต่อไปจะขอมติ  

 ที่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือค่ะ  
ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ ขอผลคะแนน
ด้วยค่ะ 
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สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่ 4 
องค์ประชุม จ านวน   24 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    22    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน  1,000,000.-บาท 

 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 - ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 120,600.-บาท เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่
นายก ฯ ค่ะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้อง 
นายก อบจ.นว. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน  

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2561 ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายเฉพาะการ  
  กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน  
  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน  

วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน หน้า 373 ล าดับที่ 1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยก 
ส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๑๒๐,๖๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย    
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เหตุผล 
  เนื่องจากกองกิจการพาณิชย์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดค าชี้แจง 

 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด 
นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว ปรากฏว่า  
มีรายละเอียดไม่ตรงกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖1 ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ได้ จึงขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน 
วิ ช า ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน หน้า 373 ล าดับที่  1 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑๒๐,๖๐๐ บาท ซึ่งการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าวเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าครุภัณฑ์ 
เป็ น อ าน าจอนุ มั ติ ข อ งส ภ าท้ อ งถิ่ น  ต าม ข้ อ  3 1  ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได ้
ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

 
นางจิตรา  หมีทอง - ค่ะ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถ้าไม่มีขอองค ์
ประธานสภา อบจ.นว. ประชุมด้วยค่ะ ในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 24 ท่านค่ะต่อไปจะ

ขอมติที่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายก
มือค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ ขอผล
คะแนนด้วยค่ะ 
สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่ 5 
องค์ประชุม จ านวน   24 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    22    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน  120,600.-บาท 

 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  6 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 - ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการ

ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองช่าง  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน  3,000,000.-บาท เชิญท่าน
ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ  

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - ครับ ญัตตินี้มอบให้ท่านรองพงศ์พล  แสนนอก เป็นผู้อ่าน   
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  รายละเอียดครับ 
นายก อบจ.นว. 
 
นางจิตรา  หมีทอง - เชิญท่านรองปลัดฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายพงศ์พล  แสนนอก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองปลัด อบจ.นว. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้อง  

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที ่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองช่าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองช่าง แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขุดลอกคลองพร้อมลงหินคลุกคันคลอง 
หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 3,000,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย    
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เหตุผล 
  ด้วยได้รับแจ้งจากกองช่างว่าจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 

 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา  
เบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการขุดคลองพร้อมลงหินคลุกคันคลอง 
หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 3,000,000 บาท เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการก าหนด 
ราคากลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพล าคลองในปัจจุบันแล้ว พบว่า
สภาพพ้ืนที่  ขุดลอกคลองมีสภาพเปลี่ยนไปไม่ตรงตามแบบแปลน 
ที่ออกแบบไว้  และได้ท าการส ารวจและประมาณการใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการให้เป็นปัจจุบันและสามารถ
พิจารณาราคากลางได้โดยที่ราชการ ไม่เสียประโยชน์ จึงขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที ่ได้ร ับ
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองช่าง แผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขุดลอกคลองพร้อมลงหิน
คลุกคันคลอง หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ ต าบลหนองกลับ อ าเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 3,000,000 บาท ซึ่งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าวเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 31 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลงชื่อ) 
(นายไกรสิน  ศิลปาจารย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถ้าไม่มีขอองค ์
ประธานสภา อบจ.นว. ประชุมด้วยค่ะ ในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 23 ท่าน ค่ะต่อไปจะ

ขอมติที่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายก
มือค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ ขอผล
คะแนนด้วยค่ะ 
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สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่ 6 
องค์ประชุม จ านวน   23 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    21    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ของกองช่าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 3,000,000.-บาท 
 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  7 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ของกองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวนเงิน 1 ,000,000.-บาท เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่
นายก ฯ  ค่ะ 

 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  มีความจ าเป็นต้อง 
นายก อบจ.นว. ขอโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองช่าง ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของกองช่าง แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป้าไม้ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
หน้า 322 ล าดับที่ 12 ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 
8, 9, 1 ต าบลลาดยาว เชื่อมต่อ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 1,000,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เสริมผิว 
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จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 10 เทศบาลต าบลลาดยาว 
เชื่อมต่อ ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 
1,000,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลลาดยาว ขอยกเลิก
โครงการขุดลอกคลองม่วง หมู ่ที ่ 8, 9, 15 ต าบลลาดยาว อ าเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยชลประทานนครสวรรค์ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการแหล่งน้ า 
ชลประทาน (งานไทยนิยมยั่งยืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยโอน
เงินงบประมาณให้กองทัพบกด าเนินการในพื้นที ่อ าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งฝ่ายส ารวจและออกแบบ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ไปตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า โครงการพัฒนา
ระบบระบายน้ าคลองม่วง กม. 1+000 ถึง กม. 9+000 งบประมาณ
ด าเนินการ 30,000,000 บาท ซ้ าซ้อนกับโครงการขุดลอกคลองพร้อม
ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 8, 9, 1 ต าบลลาดยาว เชื่อมต่อ ต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ซ้ าซ้อนในช่วง กม. 1+350 – 
3+350) จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที ่ได้รับ
อนุม ัต ิให ้ก ัน เงิน  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองช่าง แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป้าไม้ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า 322 ล าดับที่ 12 ขุดลอกคลอง
พร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 8, 9, 1 ต าบลลาดยาว เชื่อมต่อ ต าบล
บ้านไร่ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1,000,000 บาท 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 10 
เทศบาลต าบลลาดยาว เชื่อมต่อ ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 31 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ในการโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับ
อนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย์) ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
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นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะในญัตตินี้ นะคะ ก็เป็นการขอโอนงบประมาณขุดลอกคลอง 
ประธานสภา อบจ.นว. ไปเป็นถนนคอนกรีต  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ  

ถ้าไม่มีขอองค์ประชุมในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 23 ท่านนะคะ
ต่อไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี ้นะคะ 
กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
ขอผลคะแนนด้วยค่ะ 
สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  7 
องค์ประชุม จ านวน   23 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    21    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติ 

ให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 1,000,000.-บาท 

 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  8 
 
ระเบียบวาระท่ี  8  - ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562  ของกองพัสดุและทรัพย์สิน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 
50,000.-บาท  เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 

 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  มีความจ าเป็นต้อง 
นายก อบจ.นว. ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกอง

พัสดุและทรัพย์สิน ค่าใช้สอย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของกองพัสดุและทรัพย์สิน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ล าดับที่ 4 เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)   จ านวน 50,000 บาท ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ รวมเป็น
เงิน 50,000 บาท ดังนี้ 
ค่าครุภัณฑ ์
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ 
Network จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่ า K) จ านวน 40,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีที่ใช้งานอยู่ไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
และมีความจ าเป็น   ต้องใช้ในการพิมพ์ภาพครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงในทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ปศุสัตว์และ
สัตว์พาหนะ (แบบ พ.ด.2) ประกอบกับในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
การอนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างหรือเรียกคืนเงินค่างาน
สิ่ งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) ก าหนดให้ตั้ ง
งบประมาณไว้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของกองพัสดุ
และทรัพย์สิน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ล าดับที่ 4 เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 50,000 บาท ไปตั ้งจ ่ายเป ็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 
50,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้  
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือ
ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ลงชื่อ)  
(นายไกรสิน   ศิลปาจารย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
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นางจิตรา   หมีทอง - ค่ะในญัตตินี้ นะคะ ก็เป็นการขอโอนงบประมาณจ่ายเงินค่าชดเชย 
ประธานสภา อบจ.นว. ค่างานก่อสร้างตามสัญญานะคะ ค่า (k) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ นะคะ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้
ไหมคะ ถ้าไม่มีขอองค์ประชุมในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 24 ท่าน
นะคะต่อไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้นะ
คะ กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มี
นะคะ ขอผลคะแนนด้วยค่ะ 
สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  8 
องค์ประชุม จ านวน   24 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    22    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  ของกองพัสดุและทรัพย์สิน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  2 รายการ รวมเป็นเงิน 
50,000.-บาท 

 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  9 
 
ระเบียบวาระท่ี  9  - เรื่องอ่ืนๆ  
 
นางจิตรา  หมีทอง - เชิญท่านสมาชิกค่ะ เชิญท่านคณะกรรมการบึงบอระเพ็ดค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ได้ไปประชุมมาอยากให้รายงานให้กับสภา ทราบว่าแผนงาน 

บึงบอระเพ็ด สรุปว่าเป็นอย่างไรบ้าง เชิญท่านวิทูร ค่ะ 
 
นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์ - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ครับ กราบเรียนท่านปลัดฯ 
ส.อบจ.นว. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ   ผมนายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอเมืองฯ  ผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
พัฒนาบึงบอระเพ็ด นะครับ เราได้ไปประชุมกันเมื่อวันพุธ ที่แล้ว 
เรามีหลายๆ เรื่องว่าเรามีความเห็นที่เราได้เสนอไป เช่น เรื่องไวไฟ
ของบึงบอระเพ็ดนะครับ เราคุยกันเรื่องที่เราจะท าจุดถ่ายรูป 

 ให้มากขึ้นและมีการเสนอเก่ียวกับทาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง พ่ีปิโยรส   
 ก็เสนอว่าควรมีทางเดิน ทางคันดินล้อมรอบบึงฯ นะครับ เพื่อกัน
น้ าท่วมด้วย เพ่ือเป็นลู่วิ่งหรือลานจักรยาน ครับซึ่งตรงนี้ 
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ก็ไม่เป็นที่สิ ้นสุดนะครับ คงจะเป็นข้อเสนอไว้นะครับ ส าหรับฝ่าย
ของคณะกรรมการ เพ่ือให้ทางฝ่ายบริหารได้น าไปพิจารณาดูว่า
อะไรเหมาะสมนะครับ ก็มีหลายๆ เรื่อง นะครับ อันนี้มันก็ยังอยู่
ในขั้นตอนของการเหมือน recommendation เป็นการแนะน า
นะครับ  เป ็นการให้ข ้อคิด ให ้ข ้อ เสนอแนะ ก็หวังว ่าทางฝ ่าย
บริหารถ้าได้คิดว่าในส่วนของคณะกรรมการที่ได้ประชุมกันมีประโยชน์ 
นะครับ ก็อยากให้เอาตัวนี้ไปท า นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ท่านนพดล เชิญค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 

นายนพดล   สันติภาพจันทรา  - ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาครับ  ผมนพดล สันติภาพจันทรา 
ส.อบจ.นว. อ าเภอเมืองนครสวรรค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ หลังจากท่ีประชุมวันนั้นได้ฝากฝ่ายปฏิบัตินะครับ ท่านผอ. 
ท่านปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ในการที่เราจะวางจุดต่างๆ  
เราต้องตั้งหลัก ตั้งมั่น เรื่องของมาสเตอร์แพลน พอเรามีเงินเรา  
ก็พยายามจะวางตรงนั้น ตรงนี้ บางทีมันก็จะสะเปะ สะปะ อย่างที่เรา
คุยในที่ประชุมนะครับวันนั้นได้คุยกันพยายามจะจัดโซนนิ่ง มีการท า
มาสเตอร์แพลนว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะเอนเตอร์
เทนเม้นท์ อยู่โซนที่เป็นโรงละครลิง ส่วนไหนที่เป็นธรรมชาติ เป็นพวก
การปลูกดอกไม้ การถ่ายรูป มันจะง่ายทั้งคนเที่ยว ง่ายทั้งคนท างาน 
มันจะเป็นรูปแบบมากขึ้น หลังจากนั้นเราจะได้มาดูเรื่องความสะอาด
ยังคุยกับท่านปิโยรส ว่า วันนั้นยังคุยกับท่านจ าเริญ เรื่องความสะอาด 
เรื่องรถฉีดน้ าเราจะมีไหมหลังจากที่ขยายถนนไปแล้ว เพราะว่ามันต้อง
ท าความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาคนเข้ามา อย่างเราเข้าไป 
ก็จะมองอยู่แล้วถนนเป็นยังไง สะอาดไหม กว้างขวางไหม คือเรื่องที่
เราต้องดูแลกันอย่างมาก เรื่องความสะอาด เรื่องของรูปแบบ เรื่องของ
มาสเตอร์แพลน ที่อยากฝากไว้นะครับ ฝากไว้ว่าสมาชิกคือตอนนี้ทาง
ท่านสมาชิกสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของงบประมาณ อยากจะให้มันเป็น
รูปแบบเป็นอะไรที่เราสามารถได้เห็นมากข้ึน ขอบคุณมากครับ 

 
 
 



- 20 - 
 
นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ เชิญท่านจ าเริญค่ะ คณะกรรมการ 
ประธานสภา อบจ.นว. หนึ่งในการประชุมค่ะ ที่ท่านได้น าเสนอไว้หลายเรื่อง ที่ เป็นสิ่งที่

น่าสนใจ 
 
ร.ต.ต.วรจ าเริญ   วรทอง   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ส.อบจ.นว. อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ทุกท่านที่ประชุมในวันนั้นอย่างที่บอกแล้วว่า

หลายสิ่งหลายอย่างที่น าเสนอในวันนั้น มันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน  
เราล ้าห ล ัง อ ยู ่ต ล อด เว ล า เด ิน ต าม เข าอยู ่ต ล อ ด เว ล า เล ย 
ยกตัวอย่างให้หลายๆ อย่างจนกระทั่งให้ดูที่บึงฉวากใกล้ๆ บ้านเรา 
เราก็ยังไม่ได้ ที่ผมอึดอัดอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องร้านค้า ย้ าค าเดิมคือเรื่อง
ร้านค้ารื้อไปเลย รีบรื้อแล้วไปท าใหม่ แต่ต้องรีบรื้อถ้าเอาไว้อย่างนี้ก็
เท่ากับเอาใจคนเก่าๆ ยังเอาใจกันอยู่ใครไปจอดรถตรงนั้นแทนที่จะได้
บรรยากาศดีๆ ก็ไม่เห็นอะไรแล้ว เห็นแต่ร้านค้า ร้านค้าไม่ว่าลองจอด
รถแล้วเปิดเบาๆ ได้ยินเสียงค าพูดโหวกเหวก ๆ มันเป็นเรื่องของ
สลัมไปแล้ว ผมรับฟังจากชาวบ้านที่ไปเที่ยวบึงฯ มาไม่เหมือนก่อน 
ค าว่าไม่เหมือนก่อนก็คือว่าไม่ดี ถูกไหมครับ เราก็ต้องหาทางแก้กัน 
ทั้งที่ ส.จ.นพดล  พูดเรื่องความสะอาดหลาย  ๆสิ่งหลาย  ๆอย่าง ที่น าเสนอไป
วันนั้นเป็นสิ่งที่เราพูดกันอย่างสร้างสรรค์ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ 
ถ้าท าตามที่คุยกันในวันนั้น ที่ประชุมในวันนั้นตามนั้นก็จะจบด้วยดี 
อีกเรื่องหนึ่งย้ าค าเดิมก็คือ รื้อโดยเร็วที่สุดร้านค้า 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะขอบคุณค่ะ ก็เป็นเสียงสะท้อนกับตัวแทนซึ่งเป็นภาคประชาชน 
ประธานสภา อบจ.นว. กับตัวแทนซึ ่งเป ็นภาคประชาชน เราเป ็นต ัวแทนของพี ่น ้อง

ประชาชน จริงๆ แล้วอยากจะขอท่านสมาชิกฯ สักวันหนึ่งในช่วง
เดือนธันวาคม  อยากให้ทุกท่านซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ นะคะ 
เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนอาจจะไม่ใช่อยู่ในจุดของท่านหรือ
ว่าอยู่ในเขตของท่านแต่ว่าตรงบึงบอระเพ็ด มันเป็นหน้าตาของชาว
จังหวัดนครสวรรค์ พอเขาบอกว่าบึงบอระเพ็ดก็นึกถึง อบจ. นะคะ  

 นั่นคือส่วนหนึ่งที่ทาง อบจ.ควรตระหนัก ก็อยากให้ท่านสมาชิกกับ
หัวหน้าส่วน สักวันหนึ่งไปดู ไปพักเริ่มตั้งแต่ไปลงเรือในบึงฯ  ดูในบ้านเรา
จะได้เห็นภาพ ดูในส่วนที่บึงฯ มันมีอะไรบ้าง มันเป็นยังไง จุดบกพร่อง
ละครลิงตรงไหน  มันก็เหมือนไปให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติด้วยเหมือนไป
ตรวจสอบไปดูว่า 
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เราเป็นเจ้าของเรายังมีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ผู้ที่มาเที่ยว มาดูซึ่งเป็นคน
ภายนอกเขาจะคิดอย่างไร นะคะ เราจะได้เอามาคุยกันว่า  คือถ้าผอ.สันติ  
คนเดียวกับคนที่อยู่ในบึงฯ  เจ้าหน้าที่ พนักงาน บางทีเราเข้าไปแล้วคุยกัน
ไม่ได้ เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไร เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทาง
สภาฯ เข้าไปช่วยกันดูนิดหนึ่งเพ่ือให้มีการกระตุ้นในการบริหาร  
ในการให้บริการ นะคะ ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาในบึงฯ จะได้รู้ว่าบางที
ท่านอาจจะมอง บางทีเอาไปพูดในสิ่งที่ตัวเองมีผลกระทบ บางทีไม่
อยากท าก็ไปบอกกับผู้ใหญ่ คือมันเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องไปดู ไปเห็น
ด้วยตัวเอง เราจะได้มีความรู้สึกร่วมกันว่าเราควรจะเป็นแบบไหน อย่างไร  
หน้าที่แต่ละคนมีใครท าอะไร เหมือนเราเป็นเจ้าของบ้าน นะคะ เดี๋ยวให้ทาง
เลขาฯ ประสานสักวันหนึ่ง ทุกท่านเลยนะคะ ทั้งท่านสมาชิกฯ  ท่าน ผอ.  
หัวหน้าส่วนฯ ขอวันหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคม  แต่เช้าเลยและพักหนึ่งคืน 
จัดเป็นโครงการของพวกเรา นะคะ ในช่วงเดือนธันวาคม จะมีจัดโครงการ
เย็นดูดาวเช้าดูนก ถึงเดือนมกราคม และช่วงนี้เราก็จะได้รู้ว่า บริบทที่ทาง
กองกิจการพาณิชย์ ได้น าเสนอและได้ท าแพคกิ้ง และเราจะได้ไปช่วยกัน
ขายด้วยว่ามันมีอะไรบ้าง ไปดูแล้วเราจะไปพูดต่อ ไปชวนพรรคพวก  
ทาง อบต. ตอนนี้มันออกนอกเขตไม่ได้ เราก็ไปชวน อบต. มา  เอามา
น าเสนอ เอามาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ด โดยท า MOU  กันในราคาที่พิเศษหรือ
ว่าในราคาท่ีเรามีแพคเกจอยู่ อย่างนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาสามารถตั้งงบมาได้นะ แล้วถามหลายที่แล้วเขาก็ต้องการที่จะมาด้วย 
ก็เลยอยากให้ ส.จ. ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ไปช่วยเอาแพคเกจไปให้ดูแล้วก็เอามา
คุยกันว่าเราจะได้ท าโครงการร่วมกันอย่างไรให้มันถูกระเบียบแล้วก็มันมี
ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้และเราเตรียมการรองรับอย่างไร 1, 2, 3  ให้เขาดู
มาแล้วจะได้เกิดความประทับใจ เราคนในท้องถิ่นเรามาก่อนเพ่ือที่จะ
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง นะคะ และอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ทางสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งหลายท่านได้ไปประชุมที่เชียงใหม่ 
ก็จะมีประเด็นในเรื่องของ สตง. ที่รองผู้ว่า สตง. ไปบรรยายหลาย
ท่านทางข้าราชการน่าจะมีประโยชน์อย่างมากมาย ก็จะมีค าถามที่เราเก็บ
มาจากหลายๆ จังหวัด แล้วได้คุยกับท่านรองว่าค าถามทุกค าถามเราจะท า
เป็นหนังสือจากสมาคมไป ท่านรับปากก็เลยอยากฝากกับทางฝ่ายบริหารว่า 
โครงการ เราไม่เรียกสวนน้ าแล้ว เราก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เราจะท าแบบ  
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1, 2, 3  เราสามารถด าเนินการได้ไหม สอบถามไปก่อนเรา เขาก็
จะตอบมาเป็นทางการ ถ้าถามจังหวัดยังไงเขาก็ไม่ตอบ แต่ว่าวันนั้นเป็นชว่ง 
จังหวะที่ดีมาก ก็อยากฝากทาง ผอ.กองแผน  โดยตรงเลยทางท่านปลัดฯ  
ว่าสิ่งที่เราท าไม่ได้ ที่เรามีปัญหา เราท าเป็นค าถามมาแล้วทางสมาคมตอนนี้
ก าลังรวบรวมแล้วก็ส่งไป เราก็ไม่ต้องบอกว่าที่ไหน แต่ท าแบบนี้ได้ไหม  
ท่านจะตอบมาให้กับสมาคมเป็นสิ่งที่ดี นะคะ อันนี้เพราะปกติเลยถามทาง
จังหวัดอย่างไรเขาก็ไม่ตอบ มันเป็นโอกาสของเราแล้วก็อยากให้ถามไป  
ฝากส.จ.นพดล  ด้วยเรื่องสวนน้ าว่าควรจะถามยังไง ประสานให้ทางสมาคม  
เราจะได้ให้ทางผู้ว่าการ สตง. ที่เราไปประชุมมา นี่คือประโยชน์อย่างเห็นชัดเลย
นะคะ  แล้วอีกเรื่องหนึ่งทางสมาคมก็จะตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
โลกโซเชี่ยล และก็ในการออกทีวี โดยทางสมาคมจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ท าให้กับทุก อบจ. ทั่วประเทศไทย เพราะฉะนั้นทาง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝากท่าน ผอ.ประชาสัมพันธ์ เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกัน
ว่าเราจะลิ้งเข้ากับสมาคมอย่างไร เขามองไปถึงว่าเขาจะไม่ได้ท าแค่สื่อ
กับงานออกงาน ไม่ใช่นะคะ มันน่าจะเปลี่ยนรูปและมันน่าจะท าให้
ประชาชนของเราได้มีประโยชน์ สมมุติบ้านเรามีอะไรดีให้ประชาชน
เราสามารถไปซื้อ ไปขาย เขาคิดกันถึงขนาดนี้เลยนะคะ ท าโซเชียล
ขึ้นมาใหม่ ที่สามารถให้กลุ่มประชาชน ที่เขามีผลิตภัณฑ์หรือมีอะไรที่
ทาง อบจ.คิดจะช่วยสนับสนุนเพราะเราจะมีเครือข่ายทั่ว แค่องค์กร
ของ อบจ.ทั่วประเทศ สมาชิกเราก็เยอะแล้วเขาจะท าในเรื่องโซเชียล
เป็ น เรื่ อ ง เป็ น ราวนะคะ ก็ ฝ ากทางท่ านป ลั ดฯ  ป ระสานกั บ
ประชาสัมพันธ์นะคะ ต้องตั้งทีมงานที่จะลิ้งข้อมูลเข้าไปแล้วก็ ในเรื่อง
ของออกทีวีจะมีทุกจังหวัด ว่าต้องเตรียมนะคะว่าเราจะเอาเรื่องอะไร 
ที่จะไปออกสื่อ  3 – 5  นาที ค่ะ เขาจะสลับเป็นคิวมาว่าเราพร้อม
เมื่อไหร่จะเอาเรื่องอะไรที่เราท าอยู่ ก็ฝากท่านสมาชิกตอนนี้  
ทางสมาคมก็ได้ท างานเชิงรุกคงจะไม่ได้แค่ประชุมอย่างเดียวก็จะท า
หลาย ๆ เรื่อง สิ่งที่เรามีปัญหานะคะ ก็ผ่านเข้ามาทางสมาคมก็จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือที่จะประสานงานส่วนกลาง ค่ะ มีสมาชิกท่าน
อ่ืนที่จะสอบถามเรื่องอ่ืนไหมคะ เชิญท่านจ าเริญค่ะ 
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ร.ต.ต.วรจ าเริญ   วรทอง   - ครับท่านประธาน คนที่นั่งข้างๆ ผม และก็นั่งข้างหลังผม  
ส.อบจ.นว. อ าเภอชุมแสง คนนั่งซ้ายมือ ของผม บ่นว่าร้อนแอร์ไม่เย็นครับ คราวหน้าคงแก้ไข

เรื่องแอร์ให้หน่อย เขาส่งซิกมาบอกว่าคราวหน้าขอให้เย็นกว่านี้หน่อย 
ฝากด้วยครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เกิดอะไรขึ้นคราวนี้เดี๋ยวฝากนิดหนึ่ง เรื่องท่ีประชุม เราไม่ได้ประชุม 
ประธานสภา อบจ.นว. กันบ่อยมาก เรื่องของความพร้อมเดี๋ยวฝาก ผอ.กองกิจการสภา ฯ  

ช่วยเช็คก่อนวันประชุมสภาสักวันหนึ่งว่าอะไรเป็นยังไง อะไรทุกอย่าง 
ห้องน้ า ไมค์ กระดาษทิชชู่ มันไม่ได้มากมายที่เราจะใช้ นานๆ เราจะ
ประชุมดูนิดหนึ่ง มาตรวจสอบก่อน แอร์บ้าง ไฟบ้าง คือนานๆ เราจะ
ประชุมสภากันสักครั้ง 

 
ร.ต.ต.วรจ าเริญ  วรทอง - เพ่ิมเติมอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องบึงฯ ก็คือเรื่องสวนหย่อม อยากจะให้ 
ส.อบจ.นว. อ าเภอชุมแสง พวกเราจะเป็นกรรมการหรือจะเป็น สจ. ในทีมพวกเราทั้งหมด ถ้ามี

เวลาว่างไปที่สวนนงนุช ทางฝั่งปราจีนบุรีและที่พัทยา สองที่  ที่ละวันก็
ได้ ไปแล้วก็ไปเก็บข้อมูล แต่ละอย่างๆ ใครชอบภาพไหน ใครชอบวิว
แบบไหน ชอบหินแบบไหน ชอบน้ าตกแบบไหน ดอกไม้พรรณไหนแล้ว
เอามาประมวลแล้วเอามารวมกัน มาประชุมกัน เราจะท าอย่างนี้ดีไหม 
ที่ ส.จ.นพดล บอกว่าถ้าหากว่าจ้างเขามาเขาคิดแพง แต่เราคิดว่าถ้าเรา
ไปเอาแบบมาแล้วก็มา อาจารย์ที่มหาลัยเจ้าพระยา หรือราชภัฎ  
เขาเสนอมามาลองพิจารณาดูสิว่าบึงเราเข้าไปแล้ว เขาอยากไปอีก  
ถ้าเข้าไปแล้วไม่ เข้าไปอีกแล้ว ไม่ใช่  ผมอยากแบบว่าไปไหนไป
บึงบอะเพ็ดอยากไปถ่ายรูป แม้แต่สะพานที่ทอดไปในบึงฯ  ถ้าท าได้สัก 
100 เมตร  มันจะสวยถ้าไปถ่ายรูปกัน เน้นตรงนี้ก่อนจุดขายเรา คราวนี้
เราไม่มีจุดดึงดูดใจว่า ไม่ได้ไม่ดีก็ไปดูปลา ดูปลา ดูจนเบื่อแล้ว ปลาตาย 
ปลาเน่าแล้วก็ยังเหมือนเดิม นี่เรื่องจริง ตอนนี้ถ้าหากเป็นไปได้ส าคัญ
ที่สุดก็คือท ายังไงที่ว่า เขาพูดถึงบึงบอระเพ็ด ไปท าไม ไปถ่ายรูปก็โอเคแล้ว 
มันดีกว่าไม่รู้จะไปท าไมแม่ค้าเรียกให้จอดรถ แล้วมากินที่นี่อร่อยๆ  
ขายไม่ได้ก็ด่าอีกแล้ว สุดท้ายก็รื้อ เถอะนะ ท่านปลัดฯ  
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นางจิตรา   หมีทอง   - ก็ฟังเสียงสะท้อนนะคะ ผอ.สันติ อะไรก็ได้เร็วสุด ถ้าเรามีเครื่องมือ 
ประธานสภา อบจ.นว.   เครื่องจักร อะไรที่เราสามารถด าเนินการเองได้ คือก็เห็นใจนะ  

ผอ.นี่รับหลายเรื่อง แต่ว่าใน อบจ.เราก็มีหลายกอง กองช่างนั่งข้างๆ 
ยิ้มอยู่ ปิโยรส ช่างเปี๊ยก เราจะไปช่วยอะไรกันได้บ้าง คนงานเรา  
ก็มีช่วยกันหน่อยได้ไหม ท าให้มันเกิด คือไม่ต้องรอแล้ว งบประมาณ 
ก็ยุ่งยากมาก ต้องมีแผน มีนั่นมีนี่ ท าอะไรก็ล าบาก มันเป็นเฉพาะเรา 
ก็เข้าใจ สิ่งที่เรามีเราจะท าอย่างไร อย่างเช่น สะพานที่ท่านจ าเริญเอา
มาให้ดู ผอ. ก็บอกว่ามันไม่ใช่ที่ของเรา เดี๋ยวประธานจะบอกขออนุญาต
เฉพาะก่อนช่วงเดือนธันวาคม เราก็มีกองช่าง ช่างเปี๊ยกได้ไหม  
เอาคนงานไปช่วยได้ไหม รับปากนะท าให้มันมีสะพานไปถ่ายรูปช่วง
เดือนธันวาคม เอาแบบนี้ แล้วก็แบบท่านปิโยรส ที่มีโครงการในบึงฯ 
ขอให้เสร็จเร็วด่วนได้ไหมแล้วก็กระจายไปเลย ไม่ต้องผู้รับเหมาคน
เดียว ผู้รับเหมาหลายคนเลยจัดมาท ารุมเลยให้เสร็จช่วงเดือนธันวาคม 
ธันวาคม จะมีคนมาเที่ยวเยอะ แต่ต้องด าเนินการเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จทัน
เดี๋ยวเปิดสภา ใหม่นะ กองช่างลงไปช่วยในบึงฯ หน่อยละกันนะ ลงไป
ช่วยกันดูอะไรที่มันสามารถด าเนินการที่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรเราเอง 
อย่างนี้เราไปท าให้คนอ่ืนมาเยอะแล้ว กลับมาท าบ้านเราดูสิ หินใคร
เห็นไปขอมาเดี๋ยวประธานจะไปช่วย ไปขอนะที่มันไม่ต้องซื้อ ใครมี
อะไรก็มาบอกหน่อย ตรงนี้มีอะไรเราก็ไปขนมา อย่างเช่นหินมีที่ตากฟ้า 
ท่านยงยุทธ มีไหมไปเก็บได้เลยไหม ช่างเปี๊ยกนะ เอามาสักกองมาท า
เป็นน้ าตก ท าเป็นกลุ่ม ลองคิดสิ ลองดูแบบเอาแบบกันเอง ไม่ต้องเอา
เงินไปจ้างเขา แบบเร็ว ลองดูหน่อยสิ ดูสิที่เราพูดกันมาทั้งปี หลายปี
มาแล้ว มันก็ยังไม่เห็นภาพ มันก็ติดนั่นนี่ เราเข้าไป คือมันยังไม่ถึงจุดที่
พวกเราต้องการสักทีหนึ่ง ก็เป็นเรื่องที่ทางสมาชิกฯ พูดมาเยอะ แต่ว่าทาง 
ผอ.เขาบอกว่า ต่อไปนี้ถ้าเขาท าโครงการอะไรมา จริง ๆ แล้วทางบึงฯ 
เขาไม่เคยตัด ท่านขออะไรมาเขาตัดไหม ก็ไม่ได้ตัดใช่ไหม ต่อไปก็รีบ
ท ามาท าวางแผนไปดูอะไรมา อย่างเช่นสวนดอกไม้ พอดีท่านจ าเริญ 
พูดแบบนี้ เดือนอะไรนะ ผอ.หยก ที่จะมีงานดอกไม้ดอกประดับ  
ที่เชียงราย  เดือนมกราคม 2562 เขาจะมีงานในช่วงนั้น มีหลายจุดที่
จะต้องไปดูงาน ก็เดี๋ยวคงให้ทาง ผอ.หยก  ท าโครงการ ทั้งสมาชิกฯ 
ทั้งข้าราชการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน่าจะต้องไปดูแล้วก็ เวลาไปประชุม ไป
ไหนอยากให้ไปเก็บแนวความคิดที่เราไปประชุม เห็นไปกันทั่ว เอามาพูดคุย 
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ไปท าปรับในบ้านเรากันบ้างเอามาช่วยกัน คนเดียวไม่ไหวเราต้องช่วยกันคิด 
นะคะ ท่านอ่ืนมีอะไรอีกไหมคะ เชิญท่านกิติรัตน์ ค่ะ 

 
นายกิติรัตน์     ภัทรปรีชาสกุล  - เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ ท่านสมาชิกฯ 
ส.อบจ.นว. อ าเภอตาคลี ที่เคารพครับ ประเด็นที่ผมจะพูดคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรายงานผลติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี จากเอกสารที่ทาง อบจ.เราได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ 
ได้ดูนะครับ ผมได้ดูแล้วหลายๆ หน้า ส่วนใหญ่ก็ประเมินผลออกมาแล้วเป็น
ที่น่าพอใจ แล้วก็พอใจมาก ผมไปสะดุดอยู่ที่หน้า 16 ซึ่งผลออกมาไม่น่า
พอใจ ผลคะแนนออกมาไม่น่าพอใจซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมา
การท างานของเรายังไม่เป็นที่พอใจ 10 ข้อ ด้วยกันซึ่งเรื่องนี้อยากจะฝาก
ทางฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องผลที่ไม่น่าพอใจซึ่งได้รับผลสะท้อนออกมานั้น
ได้รับไปพิจารณาปฏิบัติ แก้ไขนะครับให้ลดน้อยลง ในปีต่อไปก็ให้มัน
น้อยลง ซึ่งอันนี้เป็นกระจกสะท้อนนะครับ ว่าเราท างานนั้นดีมากน้อยขนาด
ไหน เป็นที ่พอใจของคนภายนอกนะครับ ซึ่งเราอาจจะมองเข้าข้าง
ตัวเอง นะครับว่าเราท างานได้ดีแล้ว นะครับอันนี้ก็ฝากด้วย ครับว่ามี
ข้อผิดพลาดข้อบกพร่องประการใด และก็หน้าที่ 30 ผมขอเสนอแนะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ท่านกิติรัตน์ เรื่องอะไรนะ หน้า 16  
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายกิติรัตน์  ภัทรปรีชาสกุล  - หน้า 16 ผลประเมินที่ออกมาไม่พอใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ส.อบจ.นว. อ าเภอตาคลี   ของเรา ประเมินออกมา 
 

นางจิตรา  หมีทอง   - ท่านชุติมา อภิปรายได้ไหมว่ามันเป็นยังไง 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายกิติรัตน์  ภัทรปรีชาสกุล  - ขอพูดอีกนิดหนึ่งครับ เดี๋ยวผมพูดเรื่องข้อเสนอแนะในหน้า 30  
ส.อบจ.นว. อ าเภอตาคลี ที่เราได้ผลสะท้อนออกมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหา อุปสรรคและข้อแนะน า

ซึ ่ง ส ร ุป ผ ล ป ระ เม ิน ต ิด ต า ม อ อก ม าม ี 6  ข ้อ ด ้ว ย ก ัน ต ร งนี้
เช่นเดียวกันนะครับ ก็ฝากทางฝ่ายบริหารให้รับพิจารณาไปแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพ่ือความพึงพอใจที่เราบริหารราชการของ
เราให้ เป็นที่พอใจเราแล้วก็ประทับใจ นะครับ ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านชุติมา ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ส.อบจ.นว. อ าเภอลาดยาว ดิฉันนางสาวชุติมา  เสรีรัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว เป็นหนึ่ งในคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลในครั้งนี้นะคะ ซึ่งการที่เราได้มีการออกไปตรวจพ้ืนที่  
นะคะ ที่ว่าเราได้ตั้งงบประมาณไว้ นะคะก็คือจะมีการสุ่มตัวอย่าง 
เพราะเราไม่ได้ไป 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับของที่ไม่พอใจเกี่ยวกับ
ถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลที่หัวหวาย นะคะเชื่อมต่อตาคลี   
ก็เนื่องมาจากว่าในช่วงของการก่อสร้างมันก็เกิดการช ารุดเสียหายแล้ว 
นะคะ ทีนี้เค้าก็เลยบอกว่าขอให้ทาง อบจ. ช่วยควบคุมมาตรฐานสัก
นิดหนึ่ง แล้วก็ทีนี้ในพ้ืนที่ก็คือพอมันไม่ดีเขาก็จะบอกว่าไม่พอใจหมด
เลย นะคะอันนั้นก็คือเป็นแนวทางที่ประชาชนเขาสนองตอบกับ
โครงการที่เรากระท า นะคะและก็ในส่วนของข้อเสนอแนะข้อ 30  
นะคะที่ว่าคณะกรรมการติดตามได้มีข้อเสนอแนะให้กับฝ่ายบริหาร 
เนื่องจากว่าโครงการต่างๆ ที่ ได้มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการ 
เนื่ องจากว่าโครงการสั งเกตว่ าแหล่ งน้ าจะประมูลในหน้ าฝน 
เพราะฉะนั้นงานที่ออกมามันก็จะไม่ดีเขาก็เลยเสนอแนะว่าเป็นไปได้
ไหมที่เรายังไม่ต้องรองบประมาณ เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเรามีงบประมาณ
เท่าไหร่ นะคะ แล้วเราก็ประมูลจ้างไปก่อนและก็ท าสัญญาแต่ว่ามี
เงื่อนไขตอนหลังว่าจะต้องรองบประมาณถึงจะท าสัญญาอะไร
ประมาณนี้นะคะที่ทางคณะกรรมการเขาแจ้งมา นะคะ ส่วนในส่วน
อ่ืนๆ ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็จะเป็นในส่วนของ การที่ขุดคลองให้เอามา
ท าตอนหน้าแล้งมันจะได้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนหน้าฝนบางครั้งใน
การท าถนนก็ค่อยประมูลจ้างต่อๆ ไป ประมาณนี้ที่คณะกรรมการได้
เสนอแนะมาแต่ในส่วนของการมีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนที่ว่าเข้า
มามีส่วนร่วมเราก็ชี้แจงกับคณะกรรมการไปนะคะว่าเราได้มีการท า
ประชาคมระดับอ าเภอ ซึ่งเขาก็จะท าประชาคมมาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอจนมาถึงเรา ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ เราจะไปหยิบโครงการไหนมา
ก็ได้ ไม่ใช่ แล้วก็บางโครงการเป็นถนนถ่ายโอนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เราก็จะดูตามความจ าเป็นเร่งด่วนเพราะถนนบางเส้นก็พัง
เยอะมาก นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้มีการออกส ารวจแต่เนื่องจาก 
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งบประมาณเรามีอยู่อย่างจ ากัด เราก็แจ้งคณะกรรมการท่านได้รับรู้
รับทราบ และก็ในส่วนอ่ืนๆ ก็ยังไม่มีอะไรที่ เพ่ิมเติมจากนี้นะคะ 
ขอบคุณค่ะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - ครับ ส าหรับงบประมาณปี 62 อย่างที่ เลขา ฯ พูด นะครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  เราก็จะด าเนินการที่ด าเนินการไปแล้วนี่ก็คือ เงินเหลือจ่ายขาดเงิน 
นายก อบจ.นว.  สะสมที่เกี่ยวกับคลองต่างๆ รีบด าเนินการก่อนเลยและงบปี 

ก็อยู่ในแผน นะครับ ก็คือท าต้นปีแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
เราจะท าได้เร็วกว่าปีที่แล้วเพราะเราเห็นปัญหาปีที่แล้วค่อนข้างเยอะ 
แล้วก็งบประมาณเราก็ค่อนข้างย่อยเยอะตอนหลังเรามารวมเป็น
โครงการใหญ่ การด าเนินการโครงการจะได้เร็วขึ้นและช่างเราก็จะได้มี
เวลาไปตรวจ เน้นคุณภาพงานให้มีความละเอียดมากยิ่ งขึ้น ตรงนี้ก็
ด าเนินการแล้วในปี 62  เพราะช่างต้องประชุมกันทุกอาทิตย์ นะครับ 
โครงการไหนที่มีปัญหาอะไรยังไงต้องรีบแก้กัน เพราะว่าเมื่อสมัยก่อน
เราท าคลองเยอะ ปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะ ชาวบ้านและการใช้
พ้ืนที่ด้านข้างที่จะขนดินขึ้นไปบางทีก็ไปปิดถนนเขาบ้าง บางทีก็ไปเข้า
ที่เขาบ้าง ปัญหาบางทีก็ขุดไม่ได้ เจ้าของเปลี่ยนมือบ้างมันปัญหาเยอะ 
อย่างเรื่องคลอง กองช่างเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ คลองท าที่มันจ าเป็น 
ที่ประชาชนเดือดร้อนจริงท า แต่ถ้ายังโอเคเพราะถนนเรายังอยู่เยอะ อีก
อย่างกรมส่งเสริมก็ให้เรามาแค่สิบล้าน ถนนสองเส้น สั่งเรามารายงานไป
มากกว่านี้ท้องถิ่นก็ไม่รับอีก แต่เมื่อวันที่เราไปประชุมเชียงใหม่ ส านัก
งบประมาณ ก็บอกว่าขอไปเลยแต่ก็ไม่เคยให้เกินงบปีที่แล้ว มันก็ติดขัด
ตรงนี้ค่อนข้างสูง ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ส าหรับงบประมาณปี 62 ที่
เราลงถนนถ่ายโอน เราหลายเส้น บางที่ทางในอ าเภอบ้าง ทางชาวบ้านบ้าง
ก็ร้องมา เราก็ไปด าเนินการให้ท าหนังสือชี้แจงไปทาง อบต. ว่าเรามี
โครงการนะปีนี้ 62 เราจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 62 คงไม่
เกิน  7  เดือน ในต้นปีงบประมาณไป โครงการทุกอย่างน่าจะโอเค
เรียบร้อยหมด นะครับก็ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง - ค่ะ มีหลายท่านนะคะที่ฝากมาเกี่ยวกับงบถ่ายโอนที่งบประมาณ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ปี 62 ที่เราผ่านข้อบัญญัติ จริงๆ แล้วเราท า แจ้งทุกอ าเภอ  

แจ้งนายอ าเภอไหม แต่ทีนี้เดี๋ยวจะแจ้งไปที่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นอ าเภอ
แจ้งไปแต่ละต าบลเพราะว่าบางต าบล บางพ้ืนที่เขาไม่ทราบ มันก็จะมี
เสียงสะท้อนกลับมา 

 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - ขออนุญาตครับ คือ ทางอบต. เราแจ้งหมดครับ เราจะเข้าไปท า 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ เส้นไหนเราจะแจ้งหมดเลย ทุกสัญญา ทุกโครงการ ที่ว่าด าเนินการ 
นายก อบจ.นว. แล้วเราจะดูแลให้สองปีตามหนังสือค้ าประกันสัญญา เมื่อหมดแล้ว

เป็นถนนของคุณคุณต้องรับผิดชอบ นะครับ ถ้าคุณไม่มีงบประมาณ
คุณก็เอาเข้ามาประสานแผนถนนที่ เกินศักยภาพหรือคลองที่ เกิน
ศักยภาพก็สามารถด าเนินการได้ อันนี้ท าแจ้งไปหมดครับประธาน 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เขาสามารถเข้าไปซ่อมแซมของเราได้ไหมในกรณีท่ีเขาหมดประกัน 
ประธานสภา อบจ.นว. สัญญา คือปัญหามันเกิดแบบนี้ ทางอบต.เขาไปพูดกับชาวบ้านหรือว่า

ไปแจ้งในที่ประชุมอ าเภอหลายอ าเภอนะ ท่านอ าเภอได้เจอหลายครั้ง 
ถามว่าในกรณีที่ถนนของ อบจ. อบตไม่สามารถท่ีจะไปแก้ไขได้เลยหรอ  
ไปซ่อมได้ไหม มันท าไมถึงต้องปิดกั้นอะไรแบบนี้ 

 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - ขออนุญาตนะครับ ได้นะครับ มันเป็นอ านาจของเราที่อนุญาตให้เขา 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  เขาเป็นทางหลวงชนบท อย่างแขวงทางหลวงชนบท เขามีงบประมาณ 
นายก อบจ.นว. เขาก็ต้องท าหนังสือมาขอเรา ขออนุญาตท าในพื้นที่เรา ถ้าเราไม่มีงบลง

ในช่วงนั้นเขาก็สามารถด าเนินการท าได้ เหมือนกันเหมือน อบต.เช่น
เทศบาลบางประมุง ถนนด้านหน้าเขาเขาจะไปหางบมาลง ขอมาผม
อนุญาตให้ด าเนินการอยู่แล้ว นะครับ ก็ไม่มีปัญหา มีงบประมาณของ
ท้องถิ่นนั้นในพ้ืนที่ ก็ขออนุญาตมาที่เรา เราก็อนุญาตให้ด าเนินการอยู่
แล้ว ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ถ้ากรณีอย่างทางหลวงชนบท ทาง อบต. เขาไม่มีงบประมาณเขาขอ 
ประธานสภา อบจ.นว. ให้เราไปด าเนินการได้ไหม  เราต้องคุย เพราะว่ าเดี๋ ยว เวลาเขาเจอ

ประธานจะได้คุยทางท่านนายอ าเภอ บางทีมันมีการร้องเรียน ก็ต้อง
เอาความชัดเจนนะว่าเราเอายังไง แต่ว่าทางอบต. ทางเทศบาล เขาท า
ซ่อมของเราได้ไหม ต้องขออนุญาตก่อน จะได้เป็นที่ชัดเจนเวลาชี้แจง 
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เราก็งงๆ อยู่เหมือนกัน อบต. เขาก็ไปร้องทางนายอ าเภอ ทางอ าเภอ 
เขาบอกทางอบจ.ไม่ไปซ่อม เจอท่านนายอ าเภอเยอะมากเลยนะ  
เชิญท่าน 

 
นายปรัชญา   ปัญญาอ่อง  - ครับ ขออนุญาตท่านประธานครับ ท่านสมาชิกฯ และท่านผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ประชุมทุกท่านนะครับ ผมในฐานะที่รับผิดชอบการซ่อมแซมถนนทาง

หลวงท้องถิ่น ถนนถ่ายโอน นะครับ ที่ผมนั่งฟังอยู่ ที่ผ่านมานะครับท่านผม
ว่ายังไม่ตรงประเด็น ผมคิดว่าทางอ าเภอหรือทาง อบต. ที่คุยผ่านทาง
ปกครองอ าเภอ น่าจะเป็นถนนเกินศักยภาพนะครับ เกินศักยภาพ
นี่หมายความว่าถนนท้องถิ่นของ อบต.แล้วมาของบเราไปซ่อมแซม 
ปรับปรุงผิวจราจร หรือคอนกรีตให้ พอถนนเส้นนี้พัง ถ้าเราเกินสอง
ปีแล้ว อบต. จะต้องซ่อมแซมเองท่านครับ ที่ผมนั่งอยู่ทุกวันไม่ได้มี 
อบต.ไหนให้เราไปซ่อมถนนของต าบลเลยนะครับ มีแต่เราไปช่วยเขา 
เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วความรับผิดชอบในการซ่อมแซมต้องเป็นของ อบต.
ผมขออนุญาตกราบเรียนครับท่าน 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - อันนี้สิ่งที่เราหมายถึงว่าเป็นถนนของ อบต. ถูกต้องไหมที่เราไปท า 
ประธานสภา อบต.นว. เป็นพ้ืนที่ของ อบต. ที่ระหว่างเชื่อมโยง ซึ่งไม่ใช่ถนนของถ่ายโอน ของ 

อบจ. แต่พอเราไปท าแล้วทาง อบต. เขาก็คิดว่าเป็นถนนของเราที่
จะต้องเข้าไปดูแล ถูกต้องไหม มันก็เกิดปัญหาอันนี้มันก็เลยเป็นถนน
ของ อบจ. แบบนี้ เชิญค่ะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - คืออย่างนี้นะครับ เราเคยท าหนังสือชี้แจงไปประมาณสองปีที่แล้ว 
ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหน้าที่  ไปประมาณสองปีที่แล้ว ปีหนึ่งท าครั้งหนึ่งให้เขารับรู้ว่าถนนของ 
นายก อบจ. นว.    อบจ. คือถนนถ่ายโอนเท่านั้น ถ้าถนนอ่ืนนี่คือถนนเกินศักยภาพ  

ทางฝ่ายออกแบบส ารวจจะท าอย่างนี้ตลอดแล้วเขาก็ท าแกล้งงง  
บางทีก็ไม่ได้อ่านหนังสือ อ่านหนังสือก็ท าหารือมาท้องถิ่นจังหวัด 
ท้องถิ่นจังหวัดก็ตอบเหมือนเรา เขาก็ยั งอยากให้ เราไปช่วยไง 
สมัยก่อนเราสามารถเข้าไปด าเนินการได้แต่ตอนหลังนี่ไม่ได้แล้ว  
นะครับ คือเข้าไปได้แต่คุณออกน้ ามันสิครับ เราออกเครื่องจักร  
ไปช่วยด าเนินการได้ ช่วยอย่างนี้มาตลอด นะครับ ซึ่งช่วงหลังนี่ผมว่า 
เขาเข้าใจกันมากยิ่งข้ึน จะเป็นลักษณะที่ว่าขอมาเอาเครื่องจักรเราไป  
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แต่คุณจ่ายน้ ามัน แล้วทางสตง. เป็นคนเช็คด้วยว่าทางนั้นออกน้ ามัน 
เราเครื่องจักร โอเคตรงกันไหม อันนี้เข้าตลอดไม่ต้องกลัวนะครับ  
ครับขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เป็นที่เข้าใจตรงกันนะ เชิญท่านวิทูร ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์   - กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กราบเรียนทางฝ่ายบริหารครับ 
ส.อบจ.นว. อ าเภอเมืองฯ กราบเรียนท่าน ผอ.ทุก ๆ ท่าน ครับ ก็ต่อเนื่องมาจากท่าน สจ.กิติ

รัตน์  ได้อภิปรายไปนะครับ เกี่ยวกับหน้าที่ 16 นะครับ ครับเกี่ยวกับ
โครงการถนนเคพซีลที่ต าบลหัวหวายนะครับ จริงๆ ผมเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการที่ได้ไปติดตามโครงการนะครับ จริงๆ โครงการ  

 มีปัญหาตั้งแต่ต้น นะครับ ส่วนตัวผมไม่อยากจะพูดว่าไม่ทราบว่า    
 อยากจะเรียนทาง ผอ.และคณะกรรมการตรวจรับ ก็ไม่อยากจะ  
 ไปพูดว่าตรวจรับกันมาได้อย่างไร นะครับ ถนนสภาพแบบนี้นะครับ  
 โดยกระทั่ง สจ.ในพ้ืนที่ ผมก็ได้สอบถามท่าน สจ.วิโรจน์ นะครับว่า 
 สภาพถนนนะวันนี้เลย เรื่องตรวจรับมันผ่านมาแล้วนะครับ เราก็แล้ว 
 กันไปนะครับ แต่วันนี้เรายังมีค้ าอยู่นะครับ อีกสองปี หรือหนึ่งปี  
วันนี้ได้สอบถามกับทางท่าน สจ.วิโรจน์ ว่าสภาพถนนเป็นยังไง 
100 เปอร์เซ็นต์ไหม นะครับ ท่าน สจ.วิโรจน์ บอกว่า ไปซ่อมก็เอายาง
มะตอย  ไปโรยๆ  นะครับ ผมแน่ใจว่าวันนี้ด้วยอ านาจของสภาเรา  
จะท ายั งไงให้ ผู้ รับ เหมาได้ กลับไปซ่อมแซมสภาพให้มัน  100 
เปอร์เซ็นต์ อย่างที่มันควรที่จะเป็น นะครับ ถ้าเราไม่มีอ านาจจะต้อง
ยืมมือ สตง. เข้ามาตรวจสอบเราอีกทีหนึ่งก่อนไหม นะครับถึงจะให้
กรรมการ นะครับ ทางกองช่างได้ลงไปดูอีกรอบหนึ ่งแล้ว เรียก
ผู ้รับเหมามาซ่อมผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องท าด้วยวิธีไหน นะครับ  
ครับก็กราบเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ก็ฝากทางหัวหน้าฝ่ายกองช่าง ที่กรรมการตรวจรับ แล้วก็ดูให้ไป 
ประธานสภา อบจ.นว. ตรวจสภาพ แจ้งผู้รับเหมาดูว่ามันจะแก้ไขอย่างไร มันเกิดสภาพ

อย่างไรให้หัวหน้าฝ่ายช่วยชี้แจงให้ท่านสมาชิกฯ เพื่อทราบ  ว่ามัน
เกิดอะไรขึ้น 
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นายปิโยรส   ปุญญฤทธิ์   - ครับ ขออนุญาต ครับ  ครับขออนุญาตท่านประธาน นะครับ  
หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ  ท่านสมาชิกฯ นะครับก็เนื่องจากถนนสายนี้นะครับ ก็ได้ตรวจรับ  

เรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็น้อมรับในความช ารุด บกพร่อง นะครับ แต่ก็
ตอนนี้ส่งหนังสือให้ผู้รับจ้างเป็นคนมาซ่อม เขาก าลังซ่อมแซมได้ใน
ระดับหนึ่งแต่จริงๆ เรามีภาระค้ าปะกันอีกหนึ่งปี ซึ่งตอนนี้เรามีนโยบาย
ให้ช่างตรวจสอบทุกสามเดือน นะครับว่ามันเสียหายยังไง ถ้าม ัน
เสียหายก็จะรายงานให้ผู้รับจ้าง ทราบ ก็จะรายงานแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้า
มาซ่อมอีก นะครับ ในส่วนที่มันไม่ดีผมก็ขออนุญาตออกไปตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่งว่ามันดีหรือไม่อย่างไร แล้วก็จะมีหนังสือก าชับอีกทีหนึ่ง 
นะครับ ว่าให้มาซ่อมแซม นะครับ ในส่วนของประเด็นที่ว่าถนนเส้นนี้
เป็นถนนเคพซีล นะครับ จากการประเมินเราเองเราก็ไม่อยากท าถนน
เคพซีลเพราะเคพซีลเป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะผิวมันไม่สามารถรับก าลัง
ได้มันแค่เป็นการฉาบบางๆ นะครับ ในชั้นโครงสร้างมันต้องแข็งแรง 
แต่สภาพถนนเดิมของถนนเส้นนี้มันเป็นไร่อ้อยทั้งหมดเลย แล้วก็
รถบรรทุกอ้อยน้ าหนักก็เยอะอยู่แล้ว นะครับ บางทีมันก็ไม่สามารถ
ควบคุมได้ มันก็ต้องไม่ท าแล้วโครงการถนนเคพซีล มันก็ควรเป็นถนน
แอสฟัลท์ติกหรือไม่ก็คอนกรีตเลย นะครับ มันต้องพัฒนาไปอย่างนั้น
แล้ว ซึ่งถนนเคพซีลที่อยู่ในแผนก็ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับ  
ผมจะขออนุญาตปรับแผนทั้งหมดเป็นผิวแอสฟัลท์ติกทั้งหมดหรือไม่ 
ก็คอนกรีต ครับผม 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านวิโรจน์ค่ะ เจ้าของโครงการก่อนนะคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
  
นายวิโรจน์  กลิ่นโตนด   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กราบเรียนท่านนายกฯ ท่านสมาชิกฯ 
ส.อบจ.นว.อ าเภอตาคลี ทุกท่าน ครับ จริงๆ แล้ว ผมบอกตั้งแต่เริ่มท า แต่แล้วก็ไม่อยากจะพูด

ตั้งแต่เริ่มท าตั้งแต่พ้ืนล่างมาเลยครับ แล้วตอนนี้รถอ้อยยังไม่ได้ผ่าน
เลยครับ แต่ว่าพังไปหลาย 10 เปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าปีนี้ผมคิดว่าเละเป็น
โจ๊กเลยครับ เละมากเลย ผมแจ้งตั้งแต่ตอนท าตอนบดแล้วว่าเคพซีล
ผมก็มีเยอะ เคพซีล ท ามาแล้วก็ผู้รับเหมาก็มีหลายหน่วยงานทุกท่าน 
แล้วพอไปตอนนี้ผมห้ามรถวิ่งอยู่ว่าให้หลบทางอ่ืน แล้วพอรถเปล่าเรา
วิ่งหลบ ๆ ไป รถสวนก็พังหมดเลย แล้วที่เราแจ้งไปเขามาซ่อมแล้วเขา
ก็วิ่งผ่านบ้านผม ผมก็เห็นว่าเขาไปฉาบปูนที่ไหนกันแล้วก็วิ่งตามไป มันก ็
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จะมีกระบะปูนเรา ยางมะตอยยาๆ แล้วก็มีกระแป๋งทาๆ แล้วก็สีทา 
รถไปตรงนี้มันก็แตกๆ แต่ปีนี้ผมคิดว่าเละ เละไม่รู้จะเละยังไงแล้วปีนี้ 
ผมกล้าบอกได้เลยว่าตั้งแต่เริ่มผิวล่างขึ้นมาเลย แต่ตอนนี้ผมก็บอกกับ
พวกทหารที่อยู่ลพบุรีแล้วเขาปลดเกษียณมา เขาก็จะเอามา ผมก็
บอกว่าพ่ีมันเป็นโครงการของผมเดี๋ยวปล่อยก่อน ให้เขาแก้ปัญหากัน
ก่อน แต่จริง ๆ แล้ว ผมรับประกันว่าเคพซีลเราก็มีเยอะบ้าง เยอะที่ท า
แล้วก็ยังไม่ถึงขนาดนี้ครับ นี่มันแย่สุดๆ ก็ขอให้แก้ไขแล้วก็มันก็มีแค่สอง
ตัวแค่นั้น เคพซีล มีเยอะแต่ก็มีแค่สองตัว ผู้รับเหมาเดียว แล้วก็พังทั้งสอง
ตัวเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีรถหนักวิ่งเลยนะผม ห้ามวิ่งอยู่ แม้แต่ใครจะลงใน
ไร่ในนาเหยียบลงไปไร่ รถเปล่า รถไถ ก็แตกไปหมดเลย ก็เลยขอชี้แจง
ว่า ถนนท าแย่มากตั้งแต่พ้ืนล่างขึ้นมาเลยครับ ขอบคุณครับ   หมู่ 5  หมู่ 3  
หมู่ 14  ต าบลหัวหวายครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ก็ฝากทาง ผอ.กองช่าง ส่งทีมงานผู้ตรวจรับเข้าไปด าเนินการอย่าง 
ประธานสภา อบจ.นว. เร่งด่วนแล้วก็ใช้สภา ไปบอกกับเขาว่าถ้าไม่ด าเนินการมันจะมีอีกหลาย

ส่วนที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จะมีปัญหา คือคณะกรรมการตรวจงาน 
โดยเฉพาะช่างคุมงานต้องไปกดดัน ต้องไปคุยกับเขาแล้ว และก็สิ่งที่เรา
ประสบปัญหามา ในเรื่องของป้ายน้ าหนักตรงนี้ ฝากกองช่างนิดหนึ่งปี
ต่อไป เห็นที่หนองบัวเส้นหนึ่งที่ท ามีป้ายน้ าหนัก มีอะไรตรงนี้ดีมากเลย 
ยังไงก็ฝากในเรื ่องของป้ายน้ าหนักเพราะว่าคนที ่ท าผิดกฏทาง
ต ารวจ เราไปแจ้งเขา เขาก็สามารถมาอ้างตรงนี้ได้เพราะเราบอกว่า
น้ าหนักเรารับได้เท่านี้กับถนนเส้นนี้ซึ่งเป็นการดูแลของเราอยู่ มันจะมีผล
ต่อเนื่องได้ ไม่งั้นเราไปห้ามเขาเขาก็ล าบากนะ ทางท้องถิ่นเอง ทางอบต. 
เองเคยไปประสานช่วยดูหน่อย บางทีเขาบอกว่าเขาท าไมได้เพราะว่ามัน
ไม่ใช่ถนนที่เขารับผิดชอบ จะให้เขาไปห้ามเรื่องน้ าหนักเขาก็ไม่มีอ านาจ 
เราติดป้ายให้เครื่องมือกับต ารวจเขานิดหนึ่ง เวลาเราไปแจ้งเขาก็ท าอะไร
ไม่ได้ ค่ะ เชิญท่านสมบูรณ์ ค่ะ 

 
นายสมบูรณ์  สุวรรณโสภณศิริ  - ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ส.อบจ.นว. อ าเภอชุมแสง กราบเรียนท่านปลัด รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้ว

หัวหน้าส่วนทุกท่าน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากเมื่อกี้นี้ผมได้ฟัง
ท่านปลัดฯ พูดว่าถนนของ อบจ. ถ้าจะมีการซ่อมแซมจะขออนุญาตก่อน  
ใช่ไหมครับ เนื่องจากว่าขณะนี้ถนนของ อบจ. ผมไม่คิดว่าเฉพาะอ าเภอ
ชุมแสง ทุกอ าเภอ จะเสียหายเป็นจ านวนมาก ถ้าหากว่าราองค์การบริหาร 
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ส่วนจังหวัดหรือ อบจ. เราเข้าด าเนินการซ่อมแซม ผมว่าช้ามากเป็นหลุม
เป็นบ่อแทบทั้งนั้น อย่างอ าเภอชุมแสง มีหลาย อบต.มาขอร้องผมว่าให้ไป
ประสานทางกองช่างหรือท่านผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
เข้าด าเนินการไปซ่อมแซม รอจนบัดนี้ก็ไม่มีครับ ไม่ได้ไปซ่อมแซม ทีนี้บาง
ทีเขาจะซ่อมเองเผื่อเขามีงบประมาณแล้วจะท ายังไง เดี๋ยวจะให้ท่านปลัด
ชี้แจงอีกนิดหนึ่ง แล้วก็เรื่องที่สองก็คือ กรณีที่พูดกันเมื่อกี้นี้ถนนเคพซีล 
ถนนเคพซีลมันหมดยุคที่จะสร้างแล้วนะครับ ถนนเคพซีลนี่หมายความว่า
ถนนเส้นนั้นจะเป็นถนนปลอดฝุ่น เพียงแต่กลบฝุ่นเฉย  ๆมันไม่มีศักยภาพ 
ที่รับน้ าหนักได้ถนนเคพซีล อย่าว่าแต่ถนนสายนี้ที่ก าลังซ่อมกันอยู่เลย ผม
ให้ซ่อมทั้งปีซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องมาซ่อมใหม่ถนนเคพซีล ต่อไปนี้ผมอยากจะ
ให้ทาง อบจ. อย่างที่ช่างปิโยรส บอกต่อไปนี้ห้ามออกแบบเป็นถนนเคพซีล  
เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ้าเป็นถนนแอสฟัลทต์ิก ก็ให้ความหนาถึง 5 
เซนติเมตร อย่าไปออกแบบ  4  เซนติเมตร เพ่ือจะรองรับน้ าหนักให้มาก
ที่สุด แล้วถนนเส้นไหนที่มีรถบรรทุกน้ าหนักที่วิ่งมากที่สุด นะครับ  
เส้นท่าตะโก หรือหนองบัว หน้าวัดอ้อยช้างงาม จะออกแบบเป็นถนน
คอนกรีต ให้หนา 20 เซนติเมตร  อย่าไปออกแบบ  15  เซนติเมตร 15 
เซนติเมตร นี่ไม่เกินสอง สาม ปี  ถ้าหากว่าผู้รับเหมาผู้นั้นไม่เข้าด าเนินการ
อัดบดพ้ืนชั้นล่างให้แน่น ไม่เกิน สอง สาม ปีก็แตก ถ้าเป็นถนนหนา 20 
เซนติเมตร จะมีความคงทนและก็จะต้องบดอัดชั้นดินให้แน่นด้วย เห็นไหม
หน้าอ้อยช้างงาม ถนนนั้นรถอ้อยวิ่งมากที่สุด ท ามาแล้ว สาม สี่ ปี  
ปัจจุบันยังไม่มีรอยแตกเลย นะครับ รู้สึกจะอยู่ในพ้ืนที่ของท่านประธาน  
รึเปล่าไม่รู้หรือหนองบัว และถนนอีกเส้นหนึ่งทางขึ้นสมเด็จพระพ่ีนาง  
ตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะประธานฯ  วัดท านบ ยังคงทนสวยงามดี 
ออกแบบเป็น 20 เซนติเมตร แต่ของทางหลวงชนบท ก็ฝากไว้ด้วยละกัน 
ถนนเคพซีล ผมว่าหมดยุคที่จะไปออกแบบแล้ว นะครับ สมัยก่อนนี้ฝุ่น
ตรงไหนเยอะก็เอาเคพซีลไปก่อน เพราะราคามันถูก ปีเดียวจบทุกราย  
นะครับ ขอบคุณครับ ท่านประธานฯ ครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ ที่พวกเรานั้นได้มีบทเรียนตัวดิฉันเองก็เป็นเช่นนั้น 
ประธานสภา อบจ.นว. เหมือนกัน ก็ท ามาจนถึงทุกวันนี้  เพ่ิงจะมาปรับได้เพราะแต่ก่อนนี้เรามี

ความรู้สึกว่าถนนเคพซีล กับลาดยาง คือ พอเป็นถนนลาดยางต้องท าลาดยาง 
ต่อไปพวกเราเองก็ไม่เข้าใจว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ จนทุกวันนี้มีเส้น
หลักที่ท่านสมบูรณ์พูดเส้นของท่าตะโก ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นคอนกรีตหมด 
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เลย แล้วก็ท าไปแค่ไหนก็แค่นั้นต่อต่อมาจนจบเส้นนี้เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจ
มากเพราะว่ามันไปทุกสายทั้งหนองบัว ทั้งชุมแสง ลูกรังทั้งปีเลยมันก็ซ่อม
แล้วเป็นถนนที่ถูกน้ าท่วมด้วยเป็นสิ่งที่ดีพอเราเปลี่ยนเป็นคอนกรีต ความ
คงทนก็หายห่วงที่เราจะไปซ่อมทุกปี ทุกปี  แล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งตอนปีนี้ก็ 
อยากให้เป็นตัวอย่างนะคะ ของพนมเศษเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว เพราะมันเป็น
ถนนที่เขาเรียกน้ าซึมด้านล่าง มันจะเป็นตามด อันนี้พอไปท าลาดยางมัน
ไม่ได้เลย ถึงปีน้ ามันต้องท่วมแล้วอีกอย่างหนึ่ง อยากให้ช่างเวลาส ารวจ 
ระดับนี่ส าคัญจะเสริมเพ่ิมขึ้นอย่างไรให้ประสานพ้ืนที่เพราะว่า เวลาเราไป
เข้าเราไม่รู้ระดับน้ าที่ท่วมมันแค่ไหนต้องยกขึ้นมาไหม ออกแบบให้มันจบ
ทีเดียวเลย เราว่าอันนี้ส าคัญ เชิญค่ะท่านสมบูรณ์ 

 
นายสมบูรณ์    สุวรรณโสภณศิริ  - ครับผมจะขออนุญาตท่านประธานฯ ยกตัวอย่างแล้วพูดถึงสักนิดหนึ่ง 
ส.อบจ.นว. อ าเภอชุมแสง เช่น  อ า เภอชุมแสง ของผมขณะนี ้ผม ได้ประสานทางหลวง

ชนบท ของบประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ จะต้องเป็นถนนคอนกรีตเท่านั้น 
เช่นเมื่อประมูลไปเมื่อสอง สาม วันนี้ถนนจากหน้าวัดชุมแสงเข้าไปถึงอ าเภอ
บางมูลนาก ระยะทาง 11 กิโลเมตร งบประมาณ 35 ล้าน นะครับ ประมูล
กันเสร็จแล้ว เพราะฉะนั้นถนนสายนี้จะต้องเป็นถนนคอนกรีตหนา 20 
เซนติเมตร ความกว้าง  9  เมตร ผมบอกท าทั้งทีให้มันได้มาตรฐานเลย ไม่
ต้องมาซ่อมกันเรื่อยแล้วถนนบ้านเนิน จากบางเคียน ไปเก้าเลี้ยวนี่ก็ประมูล
เสร็จแล้วก าลังท ากันอยู่  15  ล้าน หนา 20 เซนติเมตร แล้วตรงไหนที่มีการ
น้ าเซาะมากให้ออกแบบดาดคอนกรีตป้องกันให้ถนนพัง นะครับ อย่างนี้เอา
ทีเดียวให้จบ ผมได้ประสานท่าน ผอ.ลิขิต ทางหลวงแขวงนครสวรรค์ และก็
อีกหลายสายที่อ าเภอชุมแสง เป็นคอนกรีตทั้งนั้นแล้วผมได้ประสานนายก 
อบต. ทั้งหมด ปัจจุบันให้ออกแบบเป็นคอนกรีต แล้วก็ให้ความหนาพอ  
ถ้าถนนสายไหนที่รถอ้อย  น้ าหนักรถข้าววิ่ง ให้เตรียมรองรับน้ าหนักไว้เพ่ือ
จะให้ถาวร ไม่งั้นก็พังซ่อมกันอยู่เรื่อย นะครับ ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานฯ  
ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ก็ฝากทางกองช่างนะคะ ช่างออกแบบ ก็เป็นแนวคิดที่เราท ากันมา บางท่าน 
ประธานสภา อบจ.นว.  ก็อยากให้มันจบเส้น พอท ากันมาแล้วก็ต้องไปท าใหม่อีก โดยงบประมาณใส่   

เข้าไปถ้าถึงทุกวันนี้มันน่าจะจบทั้งเส้นเลย เพราะฉะนั้นก็ฝากนิดหนึ่ง ในเรื่อง
ของดาดคอนกรีตถ้าเราท าได้ให้ดูสภาพแต่ละพ้ืนที่ อย่างไรก็ฝากนิดหนึ่งนะ
เรื่องน้ าส าคัญมาก ท่านอ่ืนมีอะไรอีกไหมคะ ค่ะเชิญท่าน ส.จ.ขาว ค่ะ 
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นายขาว   พัดศรี - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ท่านฝ่ายบริหารครับ 
ส.อบจ.นว.อ าเภอหนองบัว คือผมก็นั่งฟังมานานเหมือนกันเรื่องถนนหนทาง จริงๆแล้วงบประมาณมัน

ต้องใช้เยอะคอนกรีต เห็นด้วยนะ แต่ประชาชนที่ยากจนอยู่ในซอย ในอะไร
ต่างๆ เราไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ เฉพาะอย่างทางไม่ถึง 6 เมตร  เราก็ท า
ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นใจช่างนะ เพราะยังไม่ทันท าสาม สี่วันเลย รถแร่วิ่ง
พังไปหมด เราควบคุมไม่ได้ เพราะผมเองเป็นตัวแทนที่ ไล่รถแร่ทุกคืน 
กลางคืนผมก็ไล่เพราะฉะนั้นพวกนี้เห็นผลประโยชน์ แต่ถ้าหากผู้ใหญ่บ้าน
ก านันเขาไม่เอาด้วย ผมก็เกณฑ์ชาวบ้านมากั้นเลย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรา
เป็น สจ. ต้องมีคุณภาพเรื่องนี้ให้ได้ พวกนายทุนรวยอย่างเดียว ถนนไม่มี
เหลือเลย  ตอนนี่เขียนว่าขอความร่วมมือเลี่ยงไปทางอ่ืน อย่างไปถนนชนบท
อย่างนี้เขาก็สามารถซ่อมได้ แต่อบต. พังแล้วพังเลย เพราะฉนั้นเห็นใจครับว่า
อยากจะให้ บางทีจะขยายไปมากๆ 6 – 7  เมตร ที่ดินเขาไม่ให้อันนี้ปัญหา 
อย่างท่านก านันกิมบอกว่าท าได้ถนนดีๆ มันใช้งบประมาณเยอะนะคอนกรีต 
ฉะนั้นเราต้องค านึงถึงพ่ีน้องประชาชนที่เอารถเกี่ยวข้าวไป ไม่ได้ เอารถไปใส่
ปุ๋ยไมได้ ถนนไม่ถึง 6 เมตร เราก็ท าไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจุดส าคัญนะครับ 
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเลิกเคพซีลดีที่สุดครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ก็เป็นแนวทางเดียวกันนะคะ เราจะไม่มีเคพซีล ของ อบจ. ฝากกองช่างด้วย 
ประธานสภา อบจ.นว. ต่อไปนี้เราจะมีแอสฟัลท์ติก  กับถนนคอนกรีต นะคะ ท่านอื่นมีอะไรอีก

ไหมคะ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม นะคะ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ  สมัยที่  5  ประจ าปี 2561  ณ วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561  ณ บัดนี้ค่ะ 

 
ปิดประชุม     - เวลา  12.30 น. 

 

 


